

ĐẢNG BỘ KHỐI CS BỘ GTVT  
ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐTNĐ SỐ 10

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP.HCM, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Số: 148 -CV /ĐU.CT.10

Về việc tuyên truyền công tác  
phòng chống dịch  
COVID-19

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc

Căn cứ Văn bản số 40-CV/BTGDĐUK ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Giao thông vận tải.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (COVID-19) gây ra ngày càng phức tạp. Công tác thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai rộng khắp với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và của toàn dân ta. Việt Nam đã và đang kiểm chế, kiểm soát được dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân đồng tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng một số báo chí quốc tế, báo đài tiếng Việt ở hải ngoại và mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, nội dung tuyên truyền xuyên tạc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nước ta. Đảng ủy Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTNĐ số 10 sao gửi các chi bộ “Tài liệu thông tin nội bộ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại xây dựng.

Đề nghị các chi bộ căn tình hình thực tế đơn vị sử dụng tài liệu để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ sở.

Lưu ý: Bảo quản tài liệu theo chế độ mật.

(Đính kèm Tài liệu thông tin nội bộ về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam)

Nơi nhận :

- Như trên,
- Các đ/c ĐUV;
- Lưu: VT.

T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Trường Sơn

TP.HCM, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Số: 149 -CV /ĐU.CT.10

Về việc triển khai công tác  
phòng chống dịch  
COVID-19

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc

Căn cứ Văn bản số 752-CV/ĐUK ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó nêu rõ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Đảng ủy Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTND số 10 chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó nêu rõ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Thực hiện nghiêm việc giữ đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Chỉ đạo, phối hợp tốt với lãnh đạo đồng cấp thực hiện đúng theo Phương án phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-CT10 ngày 25 tháng 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTND số 10. Thực hiện nghiêm túc các thông báo của Công ty về việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, sinh hoạt tại đơn vị; thường xuyên khử trùng tất cả các tay nắm cửa, bề mặt tiếp xúc bằng cồn 70<sup>0</sup>. Thường xuyên vệ sinh phòng, khuôn viên làm việc, sinh hoạt sạch sẽ, thoáng mát; Trước khi vào đơn vị làm việc phải sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt tại đơn vị công tác.

2. Về công tác tổ chức sản xuất: Chỉ đạo, phối hợp tốt với lãnh đạo đồng cấp thực hiện đúng nội dung Văn bản số 140/HC-QT-CT10 ngày 31/3/2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTND số 10 về công tác tổ chức sản xuất trong quá trình phòng chống dịch covid-19.

3. Khi đơn vị có người bị cách ly tập trung, bị nhiễm Covid-19 phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Công ty để có biện pháp xử lý và chấp hành nghiêm sự quản lý của địa phương nơi chống dịch.

4. Tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng. Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế, chính quyền địa phương. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về dịch Covid-19 để phòng chống.

5. Quan tâm, động viên, nắm chắc diễn biến tâm lý của người thân và người đang cách ly, góp phần ổn định các điểm cách ly tập trung. Quản lý, giám sát chặt chẽ người đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú. Thực hiện cách ly hợp lý nhưng người có nguy cơ lây nhiễm theo mức độ nguy cơ. Chỉ đạo, báo cáo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đề nghị các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo nêu trên ./.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Các đ/c ĐUV;
- Lưu: VT.

**T/M ĐẢNG ỦY**

**PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Trường Sơn